

Số: 55/2018/CV-KSA

Bình Thuận, ngày 07 tháng 9 năm 2018

V/v. Cảnh giác với những thông tin thất thiệt
và sự kích động của một số đối tượng xấu giả
danh cổ đông KSA.

**Kính gửi: Các Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
– Mã chứng khoán KSA.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận - KSA xin gửi tới toàn thể các Quý vị Cổ đông của Công ty lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành về sự hợp tác đầu tư chung lưng đấu cật với công ty trong suốt thời gian qua.

Bằng tất cả trách nhiệm đối với toàn thể các Quý vị Cổ đông của công ty vì quyền lợi của tất cả các Quý vị và quyền lợi của chính mình, HĐQT chúng tôi tha thiết kêu gọi toàn thể các Quý vị Cổ đông của Công ty hết sức bình tĩnh, tỉnh táo trước những thông tin thất thiệt về công ty và thái độ quá khích của một số đối tượng lợi dụng lòng tin của các cổ đông, xu thế đám đông a dua để thuyết phục các cổ đông ủy quyền cho họ với chiêu bài để họ bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông, tham gia tư vấn cho công ty để họ được tham gia dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới (sau hai lần họp không thành do không đủ tỷ lệ số cổ đông có quyền biểu quyết cần thiết) nhằm những mục đích xấu, chia rẽ nội bộ công ty, gây mất đoàn kết, mất phương hướng, niềm tin của các nhà đầu tư để rồi họ đục nước béo cò liên kết với một số cá nhân và công ty chứng khoán thu gom cổ phiếu với giá rẻ nhằm tiềm quyền, thôn tóm công ty như họ đã từng làm với chính cổ phiếu KSA trước đây và một số công ty khác.

Thưa các Quý vị, gần đây có một số phần tử trong đó trực tiếp đứng đầu là ông Nguyễn Đức Công (cổ đông nắm giữ 300 cổ phần) đã câu kết với người của công ty chứng khoán lấy danh sách các cổ đông, địa chỉ email, địa chỉ cư trú của các cổ đông trong công ty. Họ tìm cách liên lạc qua email, thậm chí từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh và các địa phương khác tiếp xúc trực tiếp với các cổ đông, thông qua các diễn đàn trên các mạng điện tử đưa các thông tin thất thiệt về hoạt động của công ty, thậm chí là vu khống đối với một số cá nhân trong ban lãnh đạo và HĐQT nhằm gây mất uy tín của những vị lãnh đạo này làm mất niềm tin của các nhà đầu tư vào công ty và ban lãnh đạo công ty như vu khống bà Phạm Thị Hinh có tham gia trong HĐQT Công ty CP Khoáng sản Miền Trung – MTM, đã đẩy cổ phiếu của công ty xuống sàn liên tục trong 12 phiên giao dịch trong năm 2016. Thậm chí một số phần tử còn lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng như các trang báo mạng đưa các thông tin thất thiệt về công ty như việc nói Công ty KSA không được cấp Giấy phép đầu tư mà sau đó UBND tỉnh Bình Thuận, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận phải vào cuộc điều tra và Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Thuận phải công bố thông tin đính chính. Việc này, Công ty đã có văn bản chính thức đề nghị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ mục đích động cơ của các đối tượng này. Rất tiếc là rất nhiều các cổ đông của công ty và các nhà đầu tư đã tin vào các thông tin thất thiệt đó và bị trúng kế của một số phần tử xấu mà bán đổ bán tháo cổ phiếu làm cho cổ phiếu của KSA giảm giá thể thảm gây thiệt hại cho rất nhiều các cổ đông và các nhà đầu tư trong đó có chúng tôi.

Sự thật như các Quý cổ đông đã biết, Công ty KSA được thành lập từ ngày 22/04/2010 với nhiều kỳ vọng đầu tư phát triển trong lĩnh vực khai thác sản xuất chế biến sâu quặng titan. Nhưng công ty đã trải qua quá trình hoạt động với rất nhiều khó khăn. Đến ngày 23/11/2015 khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14 thì một đội ngũ lãnh đạo mới do bà Phạm Thị Hinh đứng đầu HĐQT đã triển khai thực hiện được một số bước đột phá mà những người tiền nhiệm chưa làm được đó là triển khai việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho nhà máy chế biến xi titan, đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận cho việc khảo sát tận thu khai thác quặng titan tại khu vực gần suối Nhum tỉnh Bình Thuận, mua được 79% cổ phần của Công ty CP Đất Quảng Ninh Thuận một công ty được chấp thuận thăm dò khai thác 792ha mỏ titan ở Ninh Thuận... và hiện nay đã đàm phán sơ bộ xong với đối tác nước ngoài về việc hợp tác nhập khẩu 5 dây chuyền thiết bị máy móc tinh tuyển quặng kim loại, nhập khẩu



quặng kim loại từ nước ngoài về để sản xuất chế biến tinh tuyển các loại quặng kim loại đen và kim loại màu để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Từng bước sẽ tích lũy để tiến tới đầu tư luyện ra một số kim loại màu.

Trước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận một lần nữa với trách nhiệm, quyền lợi và tình cảm gắn bó với công ty và với các cổ đông và các nhà đầu tư chúng tôi tha thiết kêu gọi toàn thể các Quý cổ đông của công ty KSA hãy bình tĩnh tinh táo nhìn nhận đâu là những thông tin đúng và đâu là những thông tin thất thiệt để có quyết định đúng trong việc cùng tập thể lãnh đạo chúng tôi chung sức đưa con tàu KSA đến bến bờ thành công.

Trân trọng cảm ơn,

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, KSA./.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Ngọc Hoàng.

Lâm Hoàng Giang

Phạm Quốc Tuệ

Trần Anh Tú

